

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ

## ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 28 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567

### เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 28 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับสภาภาคไทย และเนคเทค พร้อมภาคีเครือข่ายจังหวัดนำร่อง และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพแรงงานข้ามชาติ จากจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ตาก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร รวม 80 คน ร่วมถอดบทเรียนสรุปผลการนำเทคโนโลยีการจดจำลายม่านตา และใบหน้ามาใช้ในการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวตนบุคคลได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้ประโยชน์ในงานบริการสาธารณสุขและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดยมีสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยประสานงานหลักร่วมกับสภาภาคไทย และเนคเทค ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ๙ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ การดำเนินงานโครงการ ๙ ทั้งนี้ข้อมูลการดำเนินงานในจังหวัดนำร่องข้างต้น ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 8,619 คน โดยร้อยละ 80 เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา โดยจะมีการขยายผลการดำเนินงานในจังหวัดนำร่องทั้ง 5 จังหวัด โดยเพิ่มความครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พบว่าระบบดังกล่าวสามารถยืนยันตัวตนบุคคลแรงงานข้ามชาติที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้แม่นยำ สะดวกในการให้บริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งการคัดกรองสุขภาพและยังสามารถใช้งานร่วมกับการตรวจสุขภาพเพื่อการขอขึ้นทะเบียนของแรงงานข้ามชาติได้อีกด้วย

### จับตา !!! “ โรคที่มีแนวโน้มระบาดในปี 2567 ”

27 ธันวาคม 2566 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (บอร์ดโรคติดต่อ ๙) ครั้งที่ 7/2566 ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อและการพยากรณ์โรคติดต่อที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดได้ในปี 2567 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อนำโดยแมลง สำหรับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนั้น ได้แก่ โรคโควิด 19 โดยมีมาตรการเน้นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง 608 โดยแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนประจำปีทุกปี ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงและอาการแทรกซ้อนของโรคโดยเฉพาะปอดอักเสบรุนแรง ควรตรวจ ATK เมื่อมีอาการเข้าได้กับโรคดังกล่าว หากผลการตรวจเป็นบวกควรพบแพทย์ทันที สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยง อีกหนึ่งโรค คือ โรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีเช่นกัน รวมทั้งได้มีการขยายกลุ่มอายุผู้ควรได้รับวัคซีน โดยเริ่มในเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี ส่วนโรคติดต่อนำโดยแมลงนั้นมี 3 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกาและโรคชคุนคุนยา ซึ่งล้วนแล้วแต่มียุ่งยากเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น สามโรคนี้หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ แพทย์สามารถส่งจ่ายยากันยุงให้ผู้ป่วยเพื่อใช้ป้องกันการถูกยุงกัดทั้งสำหรับตนเองและผู้พักอาศัยร่วมบ้านได้ นอกจากนี้บอร์ดโรคติดต่อ ๙ ยังได้ย้ำเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคในกลุ่มเยาวชน ได้แก่ ฝิดาหวานร เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แนะนำให้ลดการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หากมีอาการสงสัยเข้าได้กับโรคดังกล่าวให้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที ปัจจุบันมียาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนโรคหัดที่ยังคงพบการระบาดประปรายเน้นการสื่อสารผู้ปกครองให้นำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับสถานการณ์โรคไอกรนที่ยังพบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาสและยะลา ได้มีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6 สัปดาห์ - ต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และฉีดวัคซีนดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนก่อนถึงระยะเวลาที่เด็กสามารถรับวัคซีนได้



### ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ประสานกับ จนท. สาธารณสุขร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกบ้านเกี่ยวกับโรคที่ควรระวังในปี 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 5 โรค ที่มีแนวโน้มจะเกิดการระบาด ได้แก่ โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคชคุนคุนยา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงสาเหตุของโรค เน้นย้ำวิธีสังเกตอาการเบื้องต้น การป้องกันตนเอง รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับโรคที่มียุ่งยากเป็นพาหะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดและหากมีอาการเข้าได้กับโรคดังกล่าวไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทั้ง 5 โรค ดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อ  
oic.ddc@gmail.com  
02-5903832  
www.ddc.go.th/oic

### รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

## อ้างอิง

- <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/76734>
- [https://today.line.me/th/v2/article/eL356rB?  
utm\\_source=lineshare](https://today.line.me/th/v2/article/eL356rB?utm_source=lineshare)
- ข้อมูลจาก: สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง ฯ  
กรมควบคุมโรค วันที่ 29 ธันวาคม 2566
- ขอบคุณภาพจาก : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2519688>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://shorturl.at/hikFX>